



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews) สำนักข่าวไทย, ช่อง TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีเพิ่มการตรวจเลือดหาระดับภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่ตัว เป็นข้อเสนอกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องนึกถึงการแก้ไขปัญหาทุกมิติ ถ้ามีขั้นตอนมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน การกระตุ้นและส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชนในประเทศ สิ่งที่ทำให้ความมั่นใจได้ คือ คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างถูกต้องไม่มีหลุดออกไปแน่นอน แต่ที่น่ายกย่องคือการลักลอบ มาตามพรมแดนธรรมชาติ ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลตามชายแดน และขอความร่วมมือประชาชนอย่าสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวก ให้คนลักลอบเข้ามา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า โลกยังมีการระบาดรุนแรงหลายประเทศ โดยประเทศเพื่อนบ้านพบการติดเชื้อเป็นกลุ่ม ก้อนภายในประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ สำหรับประเทศไทยแม้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 3 เดือน แต่มีโอกาสกลับมาพบผู้ติดเชื้อราย ใหม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุด ประชาชนยังคงต้องมีความระมัดระวังตนเอง นอกจากนี้ ขอให้ระวังการใช้แอลกอฮอล์เจล ไม่ควรใช้กับเด็กทารกและเด็ก เล็ก ให้ใช้สบู่และน้ำล้างมือ ส่วนการใช้แอลกอฮอล์เจล หากใช้ครั้งแรกควรทดสอบการแพ้ก่อน และควรใช้เพียง 2 - 3 ซี.ซี. หรือครึ่งซันดา ทุให้ทั่วทั้ง 2 มือ นาน 20 วินาทีและปล่อยให้แห้ง ไม่ควรใช้กับบริเวณผิวบอบบาง ควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ 27 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากประเทศอินเดีย และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,237 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.09 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังรักษาอยู่ในรพ. 109 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,404 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า งบฯ ที่จะใช้ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้เตรียมไว้แล้วทั้งด้าน วัคซีน การป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่ 2 ที่ยังมีงบฯ ของสร.อยู่ และได้เตรียมงบฯ ปี 2563 ปี 2564 ไว้แล้ว อยากรู้ความสำคัญเรื่องงบฯ พื้นฟู ที่เน้นจ้างงานเพิ่มโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน ซึ่งจะมีการเสนอแผนเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

ประเด็นผลกระทบ

1.ชายไทยโดดศึกที่กักตัวเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ กระโดดจากตาดฟ้าชั้น 16 โรงแรมที่กักตัวโควิดแห่งหนึ่งย่านนาจอมเทียน พัทยา เสียชีวิต หลังเพิ่งกลับ จากไปทำงานที่อิสราเอลได้เพียงวันเดียว พบพฤติการณ์ไม่ปกติ เข้าๆ ออกๆ ห้องพัก ด้าน นายกฯ แสดงความเสียใจกับครอบครัว และกำชับให้ส่วน ราชการในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด และให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวถึงกรณีชายไทยกระโดดจากสถานกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สาเหตุ ทั้งนี้ ที่ ผ่านมาผู้ที่ต้องกักตัวจะมีระบบการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตด้วย

-นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้มีทีมสุขภาพจิตคอยดูแลผู้ต้องกักตัวในสถานที่เดียวกัน และประสานทีมจิตแพทย์ ในพื้นที่ไปให้การดูแลและเยียวยาสุขภาพจิตใจของญาติด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีระบบการดูแลผู้ต้องกักตัวด้านสุขภาพจิต มีระบบการคัดกรองตั้งแต่อยู่ บนเครื่องบิน มีการประเมินความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า และความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย หากมีภาวะเสี่ยงจะเข้าไปดูแลทันทีที่ถึง เมืองไทย ส่วนคนที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ทีมสุขภาพจิตจะไปประเมินให้ครบในวันที่ 2 และวันที่ 3 ที่เข้าพัก พร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลด ความเครียด ซึ่งในกรณีของผู้เสียชีวิต จากที่ประเมินบนเครื่องบินไม่พบปัญหาสุขภาพจิต

2.ลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.เชียงราย สั่งขยายพื้นที่คุมเข้ม 4 อำเภอชายแดนเชียงราย คือ แม่ฟ้าหลวง แม่จัน แม่สาย และเชียงแสน หลังโค วิดระบาดพม่าในรอบ 2 และให้นายอำเภอทุกอำเภอประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ นอกจากนี้ พบคนตกค้างในโครงการคิงส์โรมันและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เตรียมลอบเข้าไทยเกือบ 10,000 คน

ประเด็นข่าว

3. การเปิดรับต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. กล่าวถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ว่า จากการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องของเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วง ซึ่งศบค.ต้องกลับมาทบทวนและหามาตรการให้รอบคอบ โดยเป้าหมายแรกจะให้นักต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยในระยะยาว และกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยก่อน เพราะมีกำลังซื้อสูงและจะให้กลับเข้ามาโดยต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งกลุ่มนี้ยอมรับมาตรการของไทยโดยมีจำนวนหลักร้อยคน และจะประเมินผลทุกขั้นตอน ส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเป็นอย่างมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, one31, workpointtoday, thaipublica, bluechipthai)

- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ 6 เส้นทาง ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง มายังภูเก็ต โดยแต่ละเส้นทางประมาณ 2 เที่ยวบินต่อเดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ผู้บริโภคฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" จัดโดยคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีสารธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.เกือบ 700 คน ใน จ.สมุทรสาคร ร่วมสัมมนา และกล่าวว่า อสม.เป็นคนสำคัญที่มีส่วนช่วยการทำงานของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศตัวอย่างในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข อสม.เป็นเสมือนทัพหน้าในการลงไปต่อสู้คัดกรองและป้องกันโรคโควิดในทุกพื้นที่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, คมชัดลึก, อีไฟแนนซ์ไทย, อินโฟเควส, xinhua, newtv, ผจก.ออนไลน์, แนวหน้า)

- **บราซิล** พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,085 ราย และพบผู้ป่วยใหม่ 47,161 ราย
- **เมียนมา** ขยายมาตรการล็อกดาวน์ในรัฐยะไข่เพิ่มอีก 4 เมือง ผู้ติดเชื้อใหม่ 100 ราย รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
- **อินเดีย** พบผู้ป่วยใหม่ 75,760 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1,023 ราย มุ่งขยายขีดความสามารถในการตรวจโรค การระบาดยังขยายไปถึงชนเผ่าเกรตฮิลล์ ดามัน มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย จากประชากรบนเกาะเพียง 50 ราย
- **เกาหลีใต้** เรียกร้องให้เจ้าของธุรกิจภายในประเทศอนุญาตให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อถึง 411 ราย
- **ฝรั่งเศส** รัฐบาลขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และปฏิบัติตามคำสั่งของทางการ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หลังมีผู้ติดเชื้อใหม่วันเดียวมากกว่า 5,000 ราย
- **ออสเตรเลีย** รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะมอบเงินทุนช่วยเหลือความพยายามในการจัดหาวัดซีนโควิด 19 ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศยากจนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ในราคาย่อมเยา
- **ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง 3,249 ราย ผู้ป่วยสะสม 205,581 ราย สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
- **อินโดนีเซีย** มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในอาเซียน 7,064 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 162,884 ราย
- **สหรัฐฯ** หน่วยงานสาธารณสุขถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ และทีมรับมือสถานการณ์โควิด 19 ในการแก้ไขคำแนะนำการตรวจหาเชื้อ ด้านนางซูซาน เบลีย์ ประธานสมาคมการแพทย์อเมริกัน เผยว่า การแนะนำให้คนไม่แสดงอาการป่วยไม่ต้องรับการตรวจจะทำให้ไวรัสแพร่ระบาดหนักยิ่งกว่าเดิม
- **จีน** คกก.สุขภาพแห่งชาติ รายงานไม่พบการติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 11 เหลือผู้ป่วยรักษาใน รพ. 324 ราย
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 24,090,800 ราย เสียชีวิต 824,162 ราย รักษาหาย 16,632,431 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 5,956,160 ราย เสียชีวิต 182,421 ราย บราซิล ติดเชื้อ 3,674,176 ราย เสียชีวิต 116,666 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 3,239,096 ราย เสียชีวิต 59,645 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 970,865 ราย เสียชีวิต 16,683 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 613,017 ราย เสียชีวิต 13,308 ราย

บรรจุขรก.ปฏิบัติงานโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(แนวหน้า, nationtv, newtv)

- น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รับหนังสือจาก นายพิพัฒน์ ก้อนคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน แกนนำกลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป เรียกร้องขอให้พิจารณาข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ความชำนาญในการบริการและการบริหารงานด้านสาธารณสุข สามารถปฏิบัติบทบาททางวิชาการเหมือนนักวิชาการสาธารณสุข

ด้าน น.พ.ระวี กล่าวว่า จะรับเรื่องไปพูดคุยกับ รมว.สธ. ปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้กว่า 10,000 คน อายุงานกว่า 19 ปี จบด้านสาธารณสุขแต่เป็นระดับอนุปริญญา มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานย่อย เช่น หัวหน้า รพ.สต., หัวหน้าฝ่าย แต่คนที่ได้รับการบรรจุคือลูกน้องที่มีวุฒิปริญญาตรี

ประเด็นข่าว

โรคฉี่หนู

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนต้องระมัดระวังโรคฉี่หนู โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ส.ค. 2563 พบผู้ป่วย 805 ราย เสียชีวิต 12 ราย มากที่สุดในกลุ่มอายุ 45-54 ปี อาการเริ่มจากมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว วิธีป้องกัน 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน ควรสวมรองเท้าบู๊ตหรือถุงพลาสติกสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง กรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสติกหรือผ้าปิดแผล 2.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 3.ทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่มีหนูชุกชุม และ 4.หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ม.เทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่อดอกกัญชารุ่นแรก 100 กิโลกรัม มอบให้รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

จับรับจัดฟันเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(มติชน, newtv, pimthai, nationtv, ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, คมชัดลึก, สยามรัฐ)

-พล.ต.ต.ญาณพงษ์ โสมาภา ผบก.สท. หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค ตร. และ ทพ.สมศักดิ์ โอภาเจริญสุข ผู้แทนทันตแพทยสภา จับกุม น.ส.ปรางค์ฤดี หรือ ปรางค์สุดา อายุ 23 ปี พร้อมของกลาง เครื่องเจียรไฟฟ้า 1 ตัว น้ำยาเคมีที่ใช้ในการหล่อแบบพิมพ์และกล่องพิมพ์สตุไปรษณีย์จำนวนมาก ส่งสน.ภาษีเจริญ หลังพบเปิดเพจรับจัดฟันเถื่อน คิดค่าบริการรายละ 500-1,200 บาท มีผู้ติดตามเพจเกือบ 5 พันคน

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. เปิดเผยว่า อภ.ร่วมจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 2-6 ก.ย. 2563 ณ อาคาร 10-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวันที่ 2 ก.ย. (16.30-17.30 น.) มีการบรรยายผลการศึกษารายงานใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของ อภ. 4 ก.ย. (16.45-18.15 น.) บรรยายล้างลึกปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ และ 6 ก.ย. (12.00-13.00 น.) บรรยายการผลิตและควบคุมคุณภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GPO Curmin ในราคาพิเศษ

เตือนกรณีเด็กเอาของใส่จมูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, เชียงใหม่นิวส์, thaipbs, อัมรินทร์เบบีคิสส์, tnews, รักลูก, นครออนไลน์

-นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องผู้ป่วยเด็ก 3 ขวบ หายใจติดขัด นอนกรน มีน้ำมูกไหลคล้ายหนอง มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ไม่ค่อยร่าเริง งอแง เอามือขยี้จมูกบ่อยๆ คิดว่าเป็นหวัด มารดาจึงพามาพบแพทย์ที่ รพ.สิชล เอกซเรย์พบมีชิ้นส่วนโลหะอยู่ในรูจมูก ด้านซ้าย ต้องผ่าตัดออก พบเป็นก้อนแบคทีเรีย และเนื้อเยื่อจมูกรอบก้อนแบคทีเรียเน่า เพราะถูกสารเคมีกัดกร่อนเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งเตือนผู้ปกครอง ศูนย์เด็กเล็กที่ดูแลเด็กวัยนี้ ให้ระมัดระวังสิ่งของชิ้นเล็กๆ ที่เด็กอาจจะเอาเข้าปาก จมูก ได้โดยง่าย

โฆษณาเครื่องตีมแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(nationtv, ข่าวสด, ไทยรัฐ)

-นายค่านาย มาดำ เจ้าของร้านลาบลุงยาว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมด้วยนายความ เดินทางมาพบนิติกร สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรณีมีรูปเบียร์ในเมนูอาหาร ต้องชำระค่าปรับ 5 หมื่นบาท ขอลดหย่อนเหลือ 17,000 บาท แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่จ่ายค่าปรับ โดยตัดสินใจสู้คดีเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับสังคม

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

